

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_XT_072
ชื่อตาราง	เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเทศและประเภทธุรกิจของผู้ลงทุนไทย
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายไตรมาส ความล่าช้า 2 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของ 2 เดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ จำแนกตามประเทศและประเภทธุรกิจของผู้ลงทุนไทย (Thai Direct Investment Abroad Classified by Country and Business Sector of Thai Investors) เป็นธุรกรรมการลงทุนที่มีถิ่นฐานในประเทศไทยมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศ ประกอบด้วยเงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น (Equity Capital) ซึ่งหมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป การกัยมีระหว่างบริษัทในเครือ กำน่าที่นำกลับมาลงทุน ตราสารหนี้และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือด้วยกัน</p> <p>ตารางนี้แสดงข้อมูลการลงทุนฯ ในรูปของเงินลงทุนสุทธิของทุกภาคเศรษฐกิจ จำแนกตามประเทศที่ไปลงทุน โดยตัวเลขติดลบ หมายถึง ในช่วงเวลานั้น ๆ มีการลงทุนเพิ่ม (ไม่ว่าจะในรูปของการลงทุนในทุนเรือนหุ้น ถ้าโรละสมที่นำกลับมาลงทุน หรือการให้กู้กับบริษัทในเครือในต่างประเทศ ซึ่งบันทึกเป็น outflow ของประเทศ) <u>สูงกว่าการลดการลงทุน</u> (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสัดส่วน การถือหุ้น การถอนเงินลงทุน หรือการรับชำระคืนเงินที่ให้บริษัทในเครือในต่างประเทศกัยมี ซึ่งบันทึกเป็น inflow ของประเทศ) ขณะที่ตัวเลขบวก หมายถึง ในช่วงเวลานั้น ๆ มีการลงทุนเพิ่ม <u>ต่ำกว่าการลดการลงทุน</u></p> <p>การจัดทำสถิติ TDI อาศัยข้อมูลจากระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ (International Transaction Reporting System: ITRS) และปรับด้วยข้อมูลผลสำรวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายปี การแปลงเป็นมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ สรอ. ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากอัตราปิดตลาดนิวยอร์กเฉลี่ยรายเดือน แล้วแปลงเป็นมูลค่าเทียบเท่าบาทโดยใช้อัตราซื้อขายเฉลี่ยรายเดือนของธนาคารพาณิชย์</p> <p>ตารางที่เผยแพร่เป็นไปตามนิยามและมาตรฐานการจัดทำสถิติฯ ตามคู่มือดุลการชำระเงิน ฉบับที่ 6 (BPM6) ยกเว้นการแสดงผลของบัญชีการเงิน (Financial Account) จะยังคงแสดงเครื่องหมายตามคู่มือฯ ฉบับที่ 5 (BPM5) กล่าวคือ ดุลบัญชีการเงิน (Financial Account Balance) และรายการด้านสินทรัพย์ทั้งหมดในบัญชีการเงิน (Assets) จะแสดงเครื่องหมายตรงกันข้ามกับ BPM6 เช่น การลงทุนในต่างประเทศสุทธิแสดงด้วยเครื่องหมายติดลบ หมายถึง ในช่วงนั้น ๆ มีการลงทุนในต่างประเทศมากกว่าการถอนเงินลงทุนกลับคืนจากต่างประเทศ เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์เรื่องการแสดงผลเครื่องหมายนี้ ใช้กับการลงทุนทุกประเภท ทั้งการลงทุนโดยตรง การลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน และการลงทุนอื่นๆ</p> <p>การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปตามหลักการ “passive confidentiality” กล่าวคือ หากบุคคลหรือนิติบุคคลใดเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ในตารางสถิติ โปรดแจ้งมายังผู้จัดการบริการประจำตารางที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้อปท. พิจารณาทบทวนการจัดหมวดหมู่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	1. ระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ (ITRS) 2. การสำรวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศราย ไตรมาส รายปี 3. การสำรวจข้อมูลวิธีการชำระค่าสินค้าและยอดคงค้างสินเชื่อการค้าต่างประเทศ 4. แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=846&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ข้อมูลจะถูกปรับแก้ทุกสิ้นไตรมาส โดยปรับแก้ไขย้อนหลัง 2 ไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมจาก - การสำรวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายไตรมาส - ระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ

ทีมสถิติภาคต่างประเทศ 1-2
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5653